

Chính phủ đang sửa đổi luật để bảo vệ New Zealand khỏi sự can thiệp của nước ngoài

Bạn có thể đóng góp ý kiến về sự sửa đổi này

Thông tin bên dưới giải thích Chính phủ đang làm gì và cách thức để bạn có thể tham gia.

Chuyện gì đang xảy ra?

Chính phủ đang củng cố luật hình sự để giúp Cảnh sát và các cơ quan khác ứng phó với sự can thiệp của nước ngoài.

Những thay đổi này được thực hiện thông qua **Dự luật sửa đổi về Tội phạm (Chống can thiệp của nước ngoài)**.

Dự luật đang được Ủy ban Lựa chọn Tư pháp của Quốc hội xem xét. Ủy ban sẽ đưa ra các khuyến nghị về cách cải thiện dự luật trước khi nó trở thành luật.

Sự can thiệp của nước ngoài là gì?

Sự can thiệp của nước ngoài là khi một chính phủ nước ngoài cố gắng can thiệp vào xã hội New Zealand theo cách bí mật, cưỡng bức hoặc không trung thực. Hoạt động này gây hại cho New Zealand và các cộng đồng của chúng ta.

Sự can thiệp của nước ngoài có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước. Ví dụ, nó có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, nền kinh tế, các cuộc bầu cử của chúng ta hoặc các quyết định của chính phủ.

Sự can thiệp cũng có thể ảnh hưởng đến các cá nhân và các cộng đồng. Các hoạt động can thiệp có thể làm cho mọi người cảm thấy không an toàn hoặc sợ không dám làm, không dám nói đến một số việc nào đó, vì chính phủ nước ngoài có thể làm gì đó với họ hoặc gia đình họ. Điều này là không chấp nhận được vì luật pháp của chúng ta trao cho mọi người quyền và tự do, và các chính phủ nước ngoài không nên cố gắng kiểm soát các hoạt động của người sống ở New Zealand.

Luật đang được sửa đổi như thế nào?

Sự can thiệp của nước ngoài từ bất kỳ quốc gia nào chống lại New Zealand là không thể chấp nhận được.

Các tội danh mới sẽ cáo buộc sự can thiệp của nước ngoài và các hoạt động gây hại khác là hành vi bất hợp pháp. Đây sẽ là một trong những tội danh nghiêm trọng nhất ở New Zealand. Các tội danh hiện hành cũng đang được thay đổi để bảo vệ tốt hơn thông tin nhạy cảm của chính phủ.

Những thay đổi này có nghĩa là những người thực hiện các hoạt động gây hại giúp cho chính phủ nước ngoài có thể bị ngăn chặn và trừng phạt theo luật hình sự của chúng ta.

Tôi có thể đóng góp ý kiến của tôi bằng cách nào?

Ủy ban Lựa chọn Tư pháp của Quốc hội đang kêu gọi công chúng góp ý cho Dự luật bằng cách "kêu gọi nộp đệ trình". Việc này diễn ra trong một số ngày nhất định khi Ủy ban đang xem xét Dự luật.

Tìm hiểu thêm thông tin về Dự luật và cách thức nộp đệ trình tại trang:

<https://bills.parliament.nz/v/6/5c7f002d-e4b4-4573-5563-08dd042d0cd2?Tab=history>

Ủy ban thường công bố công khai các ý kiến đóng góp trên trang web của Quốc hội. Trước khi nộp đệ trình, bạn có thể yêu cầu Ủy ban giữ bí mật nội dung đệ trình của bạn, nếu bạn không muốn nó được công khai. Ủy ban sẽ cần phải đồng ý trước khi bạn gửi đệ trình của bạn.

Trang web của Bộ Tư pháp cũng có thông tin về sự can thiệp của nước ngoài, về Dự luật và cách bạn có thể trình báo sự can thiệp của nước ngoài cho các cơ quan Chính phủ. Có thể tìm thấy thông tin này trong phần "Chống lại sự can thiệp của nước ngoài" trên trang web các Sáng kiến chính của Bộ:

<https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/countering-foreign-interference>